
Skólaráðsfundur 18.01.2022

Mætt: Hanna Dóra, Þyrey, Sigrún Björg, Lára, Hrund, Ragnhildur, Birna, Hákon, Bryndís

● Hanna Dóra fór yfir fundarplanið til vors, engar athugasemdir gerðar.
● Ytra-mat, kynning á niðurstöðum skýrslunnar. Niðurstöður góðar í meginatriðum en

nokkur tækifæri til umbóta.
● Skólastarf á veirutímum. Það hefur gengið vel. Erum að halda úti nær því fullu

skólastarfi fyrir utan einn tíma á fimmtudögum.
● Næsti fundur er 1. febrúar og þá verður unnið að umbótaáætlunum vegna Ytra mats.


